



ที่ ศธ ๕๑๐๐/ ๒๒๘๕

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
๒. รายงานประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอเรื่อง รายงานประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้อง นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐมนตรีหรือต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมทั้ง สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๓) การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำ เรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ การกำกับดูแล มาตรา ๗๖ ให้คุรุสภาเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคุรุสภา รวมทั้งรายงาน การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไป ต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อทราบ จึงได้ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัตินี้

๒. สารสำคัญ

๒.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คุรุสภา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่ ในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยสรุป ดังนี้

- พันธกิจที่ ๑ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และกำกับ ดูแลการประกอบวิชาชีพ อาทิ รับรองปริญญาตรีทางการศึกษา ปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐาน วิชาชีพ จำนวน ๗๒๐ หลักสูตร, รับรองคุณวุฒิการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๑๑ คน, จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพครู ครั้งที่ ๑ มีผู้เข้าทดสอบ จำนวน ๗,๑๖๗ คน มีผู้สอบผ่านสามารถนำไปประกอบการยื่นขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ จำนวน ๑,๔๒๐ คน, ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๓๙,๒๑๘ ราย, ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๑๓๓,๕๑๗ ราย, ออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จำนวน ๓๑,๐๙๔ ราย, สืบสวน/สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จำนวน ๖๙ เรื่อง และจัดทำ/ปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่างๆ จำนวน ๓ ฉบับ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. และการจัดทำร่างกรอบสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย และครูการศึกษาพิเศษ

/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนฯ หรือต่ออายุใบอนุญาตฯ และ พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ KSP Self-Service รวมทั้งปรับการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบออนไลน์ ๑๐๐ %

- พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ สนับสนุนผู้ประกอบการวิชาชีพครูในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการพัฒนาตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๖๐ คน เสริมสร้าง กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) จำนวน ๑๘,๑๖๖ คน จัดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021) เรื่อง "Education Transformation in the Post - COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด" จำนวน ๑๗๐,๔๓๙ คน คิดสรรผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยระดับประเทศ จำนวน ๙ เรื่อง คิดสรรผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน ๙๑ ผลงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาเป็นครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๙,๒๘๓ คน คัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔ (รางวัลคุรุสภา ครูภาษาไทยดีเด่น ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ครูผู้สอนดีเด่น และครูสตูดิโอ) จำนวน ๘๕๕ คน

นอกจากนี้ ได้คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๑ คน (๑๑ ประเทศ) รางวัลคุณากร จำนวน ๓ คน รางวัลครูยิ่งคุณ จำนวน ๑๖ คน และรางวัล ครูขวัญศิษย์ จำนวน ๑๕๖ คน และมีการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ "พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล" วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๘๙,๓๘๘ คน

- พันธกิจที่ ๓ ประสาน ส่งเสริม การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ อาทิ จัดอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการ เรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๗,๙๘๐ คน รับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา จำนวน ๓๖ หลักสูตร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาความคล่องตัวทางวิชาชีพของผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา จำนวน ๑๐๕ เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความคล่องตัว ผ่านชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แบบออนไลน์ จำนวน ๓,๗๒๔ คน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๑๓ คน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และระยะที่ ๒ จำนวน ๘๖ คน โดยสถาบัน NITS ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัย Fukui ผ่านระบบ ZOOM พัฒนาคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เรื่อง แนวทาง เงื่อนไขและขั้นตอนการจัดทำ (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำหนังสือจดหมายเหตุคุรุสภา ๑๒๖ ปี คุรุสภา (พ.ศ. ๒๔๓๘ - ๒๕๖๓) วารสารคุรุสภาวิทยากร JOURNAL OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT จำนวน ๓ ฉบับ และวารสารวิทยากร จำนวน ๒ ฉบับ

- พันธกิจที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม อาทิ จัดทำ แผนปฏิบัติการ การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาระบบงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อรองรับการทำงาน Work from Home และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน "Khuru On Mobile" พัฒนาสมรรถนะบุคลากร การบริหารจัดการภารกิจคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา จำนวน ๙ ครั้ง ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน ๑๐ ครั้ง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และปรับปรุงพื้นที่สีเขียว

นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ครูสภา ร่วมใจ สานสายใย สู่สังคม โดยการมอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวิชาวดี จังหวัดนครสวรรค์ มอบชุดป้องกันเชื้อโรคและสารเคมี (ชุด PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งการนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒.๒ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยในวรรคความเห็น ได้แสดงความเห็นว่ารายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แสดงโดยถูกต้องตามสมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น ได้เน้นเรื่องการแก้ไขผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อนเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนอื่น และประมาณการหนี้สินจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ปรับปรุงรายงานการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็นตัวเลขเปรียบเทียบแล้ว ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๗๖ ให้คุรุสภาเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคุรุสภา รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไป ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเสนอรายงานประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๖๑๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ksp@saraban.mail.go.th

